



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi rất cảm kích khi quý vị đã dành thời gian cho bài khảo sát hàng năm của chúng tôi. Chia sẻ những trải nghiệm và đề xuất là điều quan trọng nhất trong quá trình cải thiện trường học. Một trong những mục tiêu cơ bản của nhà trường là nâng cao sự liên kết với các gia đình và bài khảo sát là công cụ hỗ trợ chúng tôi hiệu quả hơn. Sau khi phân tích kết quả chúng tôi sẽ chia sẻ những vấn đề mấu chốt cũng như lên kế hoạch cho những khía cạnh cần cải thiện.

Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho Mục tiêu người học toàn trường, đó là “Công dân năng động và có trách nhiệm”. Mục tiêu này có thể đạt được bằng nhiều cách. Ví dụ như các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đang tham gia Thử thách Quyên góp Ngôi sao từ nền tảng RAZ-Kids. Thử thách này yêu cầu học sinh đọc sách và hoàn thành các hoạt động đưa ra. Các em có thể quyên góp ngôi sao để đổi lấy nguồn nước sạch, những bữa ăn dinh dưỡng hoặc thiết bị trường học cho những trẻ em không may mắn. Qua những sự kiện như thế này chúng tôi hy vọng học sinh hiểu và trân trọng tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác.

Khóa học kỹ năng sống Outward Bound Vietnam đã bắt đầu. Trong khóa học, các học sinh được học và thực hành nhiều kỹ năng khác nhau, dù cho đó là chương trình trong khuôn viên trường của Lớp 4 và 5, chương trình tại Quy Nhơn dành cho học sinh Lớp 6, 8 và IGCSE2, hay chương trình tại Hạ Long dành cho học sinh các lớp 7, lớp 9, IGCSE1, AS và A Level. Chúng tôi đã có buổi thuyết trình về chương trình cho tất cả học sinh và phụ huynh, thông tin cụ thể của mỗi khóa học sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị.

Xuyên suốt năm học, nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để đặt lịch hẹn. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,

Robert Madden
Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các bạn học sinh đã nhập học được hơn hai tháng rồi. Tuần lễ thứ mười, khối song ngữ sẽ có bài khảo sát chất lượng giữa học kì I: môn Tiếng Việt và môn Toán (lớp 4 – 5 cấp Tiểu học); bài kiểm tra 1 tiết cho tất cả các môn học (cấp Trung học cơ sở)

Kết quả kiểm tra chất lượng giữa học kì I của các bạn sẽ giúp các thầy cô giáo đánh giá được sự tiếp thu kiến thức học tập trên lớp của học sinh. Từ đó, thầy cô giáo có hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp học sinh đạt hiệu quả trong học tập. Đồng thời kết quả kiểm tra chất lượng giữa học kì I của các bạn chính là món quà tinh thần đẹp nhất dành để dâng tặng cho các bà Mẹ, các Cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

Cuối tháng 10/2023, ngày 31/10/2023, tất cả học sinh đều được tham gia lễ hội Halloween. Để ngày hội Halloween được hoạt động sôi nổi, các bạn hãy tích cực trang trí bảng lớp thật kinh dị, thật dễ sợ nhưng không kém phần lạ mắt. Đồng thời, mọi người sẽ tham gia buổi diễu hành quanh sân trường với trang phục chào mừng ngày Halloween nhiều màu sắc, các bạn nhé!

Phùng Thị Tuyết Minh – Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trong tháng 10, những học sinh khối Mẫu giáo đang khám phá về bản thân qua việc tìm hiểu thêm về cảm xúc con người, chúng ta lớn lên và thay đổi như thế nào trong từng giai đoạn khác nhau và làm thế nào để luôn sống khỏe mạnh. Chúng tôi đã rất hào hứng tham gia các hoạt động thể thao vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng tại sân bóng và đã có nhiều sự thích thú khi được thầy Seth đào tạo làm phi hành gia vào Tuần lễ STEM, chủ đề Vũ trụ.

Chúng tôi đã khám phá 5 vị khác nhau của thực phẩm, tiếp tục đi dạo, lắng nghe khám phá những âm thanh to nhỏ xung quanh và thử nghiệm các kết cấu khác nhau – nghe tiếng vỡ vui nhộn của màng xốp hơi bong bóng, tạo ra những chữ cái và hình dạng từ đất sét. Học phần 2 đã bắt đầu cùng với sự phấn khởi của các em khi chuẩn bị cho ngày hội Halloween và hoạt động “cho kẹo hay bị ghẹo” trong trang phục hóa trang.

Những ngày đầu học phần cho chúng ta cơ hội nhìn nhận sự phát triển của con em mình và chúng tôi rất mong được thảo luận thêm về điều này với quý phụ huynh trong cuộc Họp phụ huynh sắp đến.

Barbara Borberly – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Các học sinh của chúng ta đang dần chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 sẽ diễn ra vào tháng 12. Tôi khuyến khích các em nỗ lực hết sức và ôn tập kỹ lưỡng những bài học trên lớp. Khóa học OBV đã bắt đầu từ tháng 10, lớp 9 và lớp IGCSE 1 sẽ là những lớp đầu tiên đến với học xá OBV tại Hạ Long.

Lễ hội Halloween và diễu hành hóa trang là sự kiện khép lại tháng 10. Tất cả học sinh nhận kẹo và tham gia hoạt động “cho kẹo hay bị ghẹo” cùng với các giáo viên. Các em cũng có cơ hội lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ tại khu vực chụp ảnh với chủ đề Halloween. Những bức ảnh tập thể trong trang phục hóa trang sẽ được giáo viên chủ nhiệm chia sẻ đến quý vị. Sự kiện lớn đáng lưu ý tiếp theo của chúng tôi sẽ là Giáng sinh, nhà trường sẽ có hai sự kiện đặc biệt, trong đó chắc sẽ bao gồm Hội chợ Từ thiện Giáng sinh hàng năm!

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG MƯỜI 2023



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 2 đã bắt đầu, tôi muốn nêu bật một sự kiện đầy hào hứng của tháng này – Sự kiện Quyên góp ngôi sao học tập Raz Kids. Sự kiện này diễn ra từ ngày 09/10/2023 đến ngày 03/11/2023, tạo cơ hội cho các học sinh thể hiện Mục tiêu của Người học Toàn trường SIS là trở thành những Công dân Năng động và có trách nhiệm, đồng thời nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách.

Xuyên suốt sự kiện, các học sinh được khuyến khích đọc nhiều sách nhất có thể thông qua nền tảng RAZ Kids. Các em sẽ thu thập ngôi sao sau mỗi lần đọc xong một quyển sách. Những ngôi sao này sẽ được quyên góp cho sự kiện Quyên góp ngôi sao RAZ Kids. Các học sinh càng nhận được nhiều ngôi sao, càng giúp đỡ cho các bạn đang gặp khó khăn nhiều hơn.

Sau khi tham gia sự kiện này, các em học sinh sẽ học được giá trị của việc đóng góp cho xã hội. Bằng hành động của mình các con sẽ góp phần trong việc những cộng đồng đang thiếu thốn được cung cấp nguồn nước sạch, những bữa ăn dinh dưỡng và những thiết bị trường học cần thiết.

Chúng tôi cực kỳ tự hào về các em học sinh vì đã nhiệt tình tham gia, góp phần tạo nên sự khác biệt. Chúng ta sẽ cùng nhau thấp sáng tương lai của những trẻ em đang cần sự giúp đỡ.

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 2 đã bắt đầu! Chúng tôi tràn đầy mong đợi và phấn khích trước những trải nghiệm phong phú trước mắt. Một số lớp đã có trải nghiệm mới tại Chương trình rèn luyện kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam (OBV), và một số lớp khác sẽ tham gia chương trình trước kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Chương trình này có vai trò then chốt trong việc định hướng các em học sinh trở thành những người giải quyết vấn đề và người lãnh đạo trong tương lai.

Nhà trường sẽ rất náo nhiệt với các sự kiện mỗi tháng, không chỉ để kỷ niệm những dịp đặc biệt mà còn để củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các bậc phụ huynh cùng trở thành một phần của những khoảnh khắc này.

Trong những tuần tới, quý phụ huynh sẽ nhận được email liên quan đến quyền truy cập sổ điểm EduPage. Nền tảng này được thiết kế để giúp quý vị cập nhật tiến bộ của các con khi nhà trường cập nhật tổng kết học kỳ. Quý phụ huynh xin lưu ý rằng bảng tổng kết học kỳ sẽ tích hợp cả kết quả kiểm tra và đánh giá hàng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ và khích lệ để các con xuất sắc ở cả hai mục tiêu!

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)

